

Số: 736 /BC-VKS

Đức Phổ, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
CÔNG TÁC KIỂM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Phục vụ kỳ họp thường lệ 06 tháng năm 2022 HĐND thị xã Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026)

Thực hiện Kế hoạch của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi, Kế hoạch của Viện trưởng Viện KSND thị xã Đức Phổ và thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã Đức Phổ về thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Viện KSND thị xã Đức Phổ báo cáo HĐND về công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM

Tình hình tội phạm 06 tháng đầu năm 2022, Viện KSND thị xã Đức Phổ đã THQCT và kiểm sát khởi tố mới 28 vụ/42 bị can. Tội phạm chủ yếu là đánh bạc - đã khởi tố 07 vụ/21 bị can, chiếm 25% so với án mới khởi tố; các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc là những người không có nghề nghiệp ổn định, tập trung lại đánh bạc để giết thời gian và lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tiếp đến là tội phạm về trộm cắp tài sản – khởi tố mới 05 vụ/ 09 bị can, chiếm 17,8%; các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp đa số là những người không có nghề nghiệp ổn định hoặc bị nghiện ma túy, lợi dụng sự sơ hở của chủ sở hữu tài sản trong việc quản lý tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp, mục đích chủ yếu để có tiền tiêu xài cá nhân.

So với cùng kỳ năm trước, tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy giảm; tội phạm về Lừa đảo, Vi phạm quy định về giao thông đường bộ tăng; và trong kỳ xảy ra một số tội phạm mới như chống người thi hành công vụ, cướp giật tài sản. Nhìn chung, trên địa bàn thị xã xảy ra nhiều loại tội phạm, không tập trung vào một tội phạm chủ yếu như giai đoạn trước nên làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác thực hành quyền công tố (THQCT), kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

1.1. THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Đã kiểm sát CQĐT thụ lý 71 tin (*tăng so với cùng kỳ năm trước*), đã giải quyết 46 tin, còn lại 25 tin, không có tin quá hạn. Qua kiểm sát, VKS đã ban hành 02 yêu cầu khởi tố vụ án, 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; tiến hành 02 cuộc kiểm sát trực tiếp tại Hạt kiểm lâm và Đoàn Biên phòng Sa Huỳnh. Các yêu cầu, kiến nghị của VKS đều được chấp nhận khắc phục và đưa ra biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

1.2. THQCT, kiểm sát điều tra án hình sự

Kiểm sát án CQĐT thụ lý 35 vụ 50 bị can (trong đó: án mới 29 vụ 42 bị can), kiểm sát giải quyết 16 vụ 27 bị can (Đề nghị truy tố 15 vụ 27 bị can, tạm đình chỉ 01 vụ 00bc), còn lại 19 vụ 23 bị can (đều trong thời hạn).

Trong quá trình kiểm sát điều tra, VKS phối hợp với CQĐT và Tòa án xác lập 03 vụ án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, đạt tỷ lệ 10,3% trên số án mới khởi tố. Kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam; tỷ lệ bắt, giữ hình sự chuyên khởi tố đạt 100%. Trong kỳ, không có án đình chỉ do không phạm tội, không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Qua kiểm sát, VKS ban hành 02 kiến nghị khắc phục vi phạm, 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm. Các kiến nghị của VKS đều được chấp nhận khắc phục và đưa ra biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

1.3. THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố

VKS thụ lý 15 vụ 27 bị can (án mới), đã giải quyết 15 vụ 27 bị can (truy tố chuyển Tòa). Tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 100%; án truy tố đúng hạn, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

1.4. THQCT, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự

Kiểm sát án Tòa án thụ lý 22 vụ 40 bị can, Tòa án đã xét xử 21 vụ 39 bị cáo, còn lại 01 vụ 1 bị can. Trong kỳ không có án đình chỉ do không phạm tội, không có án Tòa tuyên không phạm tội.

VKS phối hợp với Tòa án tổ chức 10 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm; ban hành 02 kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm và được chấp nhận.

Trong kỳ, Tòa án trả điều tra bổ sung 01 vụ/04 bị cáo, tỷ lệ 03% (*nằm trong tỷ lệ cho phép theo QĐ 139 của Viện KSND tối cao*) - yêu cầu bổ sung chứng cứ. VKS chấp nhận điều tra bổ sung, đã chuyển hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung, truy tố chuyển Tòa và Tòa án đã đưa ra xét xử theo quy định.

1.5. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (THAHS)

a. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam

Kiểm sát việc tạm giữ 01 người, đã giải quyết 01 người (người bị tạm giữ tự tử). Kiểm sát việc tạm giam 28 người, đã giải quyết 15 người, còn lại 13 người (trong thời hạn).

Kiểm sát thường kỳ tại Nhà tạm giữ 07 lần/tuần (kể cả thứ 7, CN, Lễ). Tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ 03 cuộc, trong đó: 01 cuộc đột xuất; qua đó ban hành 01 kiến nghị khắc phục một số vi phạm.

b. Công tác kiểm sát THAHS:

Kiểm sát 100% các quyết định về THAHS do Tòa án ban hành. Không có trường hợp nào Tòa án chưa ra quyết định thi hành án. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp hoãn thi hành án đúng pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. Kiểm sát việc ra quyết định về THAHS của Tòa án trong hạn luật định, đạt tỷ lệ 100%. Qua kiểm sát.

Tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan THAHS 02 cuộc; trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại 04/12 UBND xã, phường có bị án thi hành án treo và cải tạo không giam giữ, đạt tỷ lệ 33,3%. Qua kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị vi phạm trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác tại UBND cấp xã.

2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật

2.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình

Kiểm sát án Tòa án thụ lý 337 vụ, việc; kiểm sát giải quyết 212 vụ, việc; còn lại 125 vụ, việc (đều trong thời hạn). Kiểm sát 232 thông báo thụ lý mới, 212 bản án, quyết định giải quyết; KSV tham gia 23 phiên tòa, phiên họp, đạt tỷ lệ 100%. Phối hợp với Tòa án tổ chức 03 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm.

Qua kiểm sát, VKS đã ban hành 04 công văn yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ; 02 công văn yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ vụ án để VKS nghiên cứu; 01 kiến nghị khắc phục vi phạm; 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với việc chứng thực di chúc tại UBND phường và hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với Văn phòng đăng ký đất đai. Tất cả yêu cầu, kiến nghị của VKS đều được Tòa án chấp nhận thực hiện.

Trong kỳ, không có án bị hủy, sửa có trách nhiệm của VKS. VKS ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm đối với 01 bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án, đến nay cấp phúc thẩm chưa xét xử.

2.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật

Kiểm sát án Tòa án thụ lý 04, kiểm sát giải quyết 02 vụ, còn lại 02 vụ.

Qua kiểm sát, VKS ban hành 01 kiến nghị khắc phục vi phạm; 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong việc hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND phường. Tất cả kiến nghị của VKS đều được Tòa án chấp nhận thực hiện. Trong kỳ, không ban hành kháng nghị phúc thẩm, không có án bị hủy, sửa có trách nhiệm của VKS chưa phát hiện vi phạm gì trong lĩnh vực này.

3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS)

Kiểm sát 100% quyết định về THADS, các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án. Kiểm sát 100% việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án. Kiểm sát việc lập hồ sơ cưỡng chế và tham gia cưỡng chế thi hành án đảm bảo đúng quy định. Qua kiểm sát, VKS đã ban hành 01 kiến nghị khắc phục vi phạm, 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm; Tiến hành 01 cuộc trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS, qua đó kiến nghị khắc phục một số vi phạm. Tất cả kiến nghị của VKS đều được Tòa án chấp nhận thực hiện.

4. Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Thực hiện tiếp 02/02 lượt công dân, đã hướng dẫn công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. VKS nhận, phân loại và xử lý 15/12 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Chủ trì rà soát việc thụ lý, giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp tại Chi cục THADS, Tòa án và Cơ quan điều tra Công an thị xã. Qua rà soát nhận thấy không có đơn tồn đọng, kéo dài.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, đối chiếu với các chỉ tiêu của Viện trưởng VKSND tối cao, và của Quốc hội giao thì Viện KSND thị xã Đức Phổ đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu 06 tháng đầu năm, có một số chỉ tiêu vượt cả chỉ tiêu cả năm 2022. Có một số chỉ tiêu nổi trội hơn như: không có tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố quá hạn; không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có án Tòa tuyên không phạm tội; không có án dân sự, hành chính bị hủy, sửa liên quan đến trách nhiệm của VKS;...

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2022 VKSND thị xã đã chủ trì phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan hữu quan tổ chức ký kết 03 quy chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; trong tiến hành tố tụng; trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thay thế các quy chế cũ không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022

- Căn cứ Chỉ thị của Viện KSNDTC, Kế hoạch công tác của Viện KSND tỉnh, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ công tác năm 2022 để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các chỉ tiêu và phương pháp thực hiện các khâu công tác để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác vào tháng 10/2022.

- Bám sát yêu cầu tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trên cơ sở thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ thị xã, Nghị quyết của HĐND và diễn biến tình hình tội phạm, có kế hoạch cụ thể để thực hiện nhằm góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; phối hợp với các cơ quan tư pháp thực hiện tốt Nghị quyết 49/NQ-TW, Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án.

- Tập trung chỉ đạo, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền; chỉ đạo cho công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên có nhiều hoạt động phong trào thiết thực, gắn với công tác của ngành để góp phần tuyên truyền pháp luật tại địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Viện KSND thị xã Đức Phổ, kính báo cáo Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, thảo luận./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thị xã;
- Ban pháp chế HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu: VT, TH.



VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Quá

